



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ความเดือดร้อนกรณีน้ำมันแพงที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดย นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

จากเหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาวัตถุดิบต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคการผลิต ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น จึงขอให้รัฐบาลหาวิธีในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งหาวิธีในการพยุงราคาน้ำมันอย่างไรต่อผู้บริโภค อีกทั้ง ขอให้กองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 20,087.42 ล้านบาท ที่ถูกโอนไปเป็นรายได้ของรัฐบาล ขอให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนประชาชน เพราะกองทุนดังกล่าวเป็นเงินที่เก็บจากประชาชนผู้เติมน้ำมัน โดยปัญหาพลังงานยังรวมถึงราคาก๊าซหุงต้มที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อาทิ ปัญหาราคาค่าไฟฟ้า ปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมัน เช่น ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ค่าการตลาด รัฐบาลจะดำเนินการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงอย่างไรเพื่อช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต รวมถึงรัฐบาลควรใช้วิธีทางการทูตเพื่อเจรจากับประเทศที่มีบ่อน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลพยายามคุมราคาน้ำมัน ทราบว่าประเทศเวียดนามมีราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 46 บาทต่อลิตร ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ 30 กว่าบาทต่อลิตร ดังนั้นรัฐบาลจะรักษาและตรึงราคาให้นานที่สุด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 แต่ละวันเงินกองทุนออกไปเฉพาะดีเซล เดือนละ 2 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องรักษาความสามารถการแข่งขัน เพราะแนวทางที่ดำเนินการนั้น ในส่วนน้ำมันดีเซล สถาบันการเงินมั่นใจว่าดูแลประชาชนตัวเล็ก ประคับประคองกลุ่มเปราะบาง และสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้ ถึงแม้ว่าบริษัท ปตท.จะมีกำไรมาก และรัฐบาลถือหุ้น 62 เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ใช่กระทรวงพลังงานถือหุ้น แต่ทำไมต้องคืนกระทรวงการคลังเงิน หรือเงินปันผลทุกปีที่ดูเหมือนเยอะมาก จากสถิติจะกันเงิน 50-60 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินปันผลเข้าสู่กระทรวงการคลัง ถือเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนที่เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักร

เครื่องยนต์ ขยายกิจการเพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงพลังงาน หากจะให้ชะลอการลงทุนเพราะประชาชนเดือดร้อนสามารถเจรจากันได้ซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกปีในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปตท. ขณะที่ความช่วยเหลือจากบริษัท ปตท. ตามที่ร้องขอนั้น บริษัท ปตท.ไม่เคยขัดข้อง เช่น ลดค่าการตลาดน้ำมันดีเซล 1.40 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยเผยแพร่ข้อมูลไปยังประชาชนเพื่อให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน

1.1.2 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการราคาอ้อย โดย นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 10,000,000 ไร่ มากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย และประเทศจีน ซึ่งจะพบและสามารถปลูกได้ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเกือบ 50 จังหวัด ผลผลิตในปีที่ผ่านมามีการเพาะปลูกรวมทั้งประเทศมากกว่า 90,000,000 ต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้กว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีความสุข เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศหรือปัจจัยที่ทางรัฐบาลได้ประกาศราคาอ้อยขึ้นต้นมากกว่า 1,000 บาทต่อตัน และมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศได้ตั้ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกระทรวงที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือที่เราเรียกอ้อยว่า สอน. มีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และมีหน้าที่สำคัญ คือ การวางแผนการเพาะปลูกอ้อยและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในช่วงสามปีที่ผ่านมา คือ ราคาอ้อยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการประกาศราคาอ้อยขึ้นต้นมากกว่า 1,000 บาทต่อตัน และเกษตรกรก็สามารถขายอ้อยได้ถึง 1,200 บาท ถึง 1,600 บาทต่อตัน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้น้ำสิ้นได้ จึงทำให้ในปีนี้มีเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่เพิ่มขึ้น จึงขอสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คือ พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในปี 2565/2566 ซึ่งกำลังเพาะปลูกกันอยู่ขณะนี้ มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากเท่าใด ตลอดจนการคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยที่จะเก็บเกี่ยวในปีที่จะถึงเพิ่มขึ้นมาน้อยเพียงใด และจะส่งผลกระทบต่อการประกาศราคาอ้อยขึ้นต้นของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจงว่า ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตในปี 2562/2563 จนถึงปัจจุบัน ราคาอ้อยที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยในปี 2562/2563 นั้นรัฐบาลได้ช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการตัดอ้อยสด โดยใช้วงเงินช่วยเหลือไปทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท ทำให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดได้รับราคาอ้อยตันละ 1,010 บาท และชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ได้รับราคาอ้อยตันละ 918 บาท ส่วนในปี 2563/2564 รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้นในอัตราตันละ 120 บาท วงเงินช่วยเหลือทำให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดได้รับราคาอ้อยตันละ 1,122 บาท และในปี 2564/ 2565 ทางรัฐบาลยังคงช่วยเหลือต้นทุนในการตัดอ้อยสด แต่ช่วยทำให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยมากกว่าปีที่แล้ว ดังนี้ 1) การให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย และช่วยลดมลพิษทางอากาศเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ในข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกรีนบ็อกซ์ ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศประกอบกับราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีราคาสูงอย่างต่อเนื่องและอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างอ่อนตัว รวมทั้งนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแนวทางการจัดการให้เข้มข้น อาทิ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้

เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพื่อสางใบอ้อย มีการส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้และลดการเผาใบอ้อย รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลล้วนเป็นผลทำให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากขึ้นพื้นที่ปลูกอ้อยและปริมาณอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาลจึงเพิ่มมากขึ้นด้วย สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 มีพื้นที่ปลูกอ้อย 8.56 ล้านไร่ ผลผลิต 66.66 ล้านตัน ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 มีพื้นที่ปลูกอ้อย 8.92 ล้านไร่ ผลผลิตอ้อย 92.07 ล้านตัน สำหรับในปีฤดูกาลผลิตปีหน้าคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 ล้านตัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนที่เอื้ออำนวย รวมทั้งราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับเป็นที่น่าพอใจและสามารถสร้างแรงจูงใจต่อเกษตรกรในการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาอ้อยในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีองค์ประกอบที่ใช้ในการกำหนดราคาได้แก่ ผลผลิตอ้อยและปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ในแต่ละปี ปริมาณการบริโภคในประเทศ ปริมาณการส่งออก และราคาน้ำตาลในตลาดโลก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทอ้อยและน้ำตาลทราย จำกัด และคณะกรรมการกำหนดราคาขายน้ำตาลได้ทำราคาขายน้ำตาลทรายดิบของฤดูกาลผลิตปีหน้า 2565/2566 ล่วงหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 47.89 โดยมีราคาเฉลี่ยรวมพรีเมียมอยู่ที่ 20.12 เซนต์ต่อปอนด์ อัตราแลกเปลี่ยน 33.65 บาทต่อเหรียญสหรัฐ หากสถานการณ์ในตลาดโลกเป็นเช่นนี้มั่นใจว่า ราคาอ้อยขึ้นต้นในปีหน้าจะมีราคาสูงกว่าต้นละ 1,050 บาทอย่างแน่นอน 2) ตั้งแต่การเพาะปลูกในปี 2562 ถึง 2563 ที่ผ่านมามาทางรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยจุดไฟเผาอ้อยของตนเองก่อนเข้าโรงงาน เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการตัดอ้อยสด นับว่าเป็นนโยบายที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยชื่นชอบและเป็นนโยบายที่พี่น้องคนไทยชื่นชมและยกย่องเพราะเป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อย่างบูรณาการ โดยรัฐบาลกำหนดให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก จึงกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องจำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนโดยปัญหานี้จะเกิดขึ้นในช่วงปัญหาเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมของทุกปีซึ่งจะตรงกับช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยของชาวไร่อ้อยในปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณอ้อยไฟไหม้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 - 70 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวอ้อยของชาวไร่อ้อย กระทรวงอุตสาหกรรมจึงกำหนดมาตรการในการลดการเผาอ้อยของชาวไร่อ้อยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยการจูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อย แต่จากมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการณรงค์การตัดอ้อยสดเพียงอย่างเดียวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จะเห็นได้จากปี 2561/2562 ยังมีปริมาณอ้อยไฟไหม้อยู่ถึงร้อยละ 60 - 70 เท่าที่ผ่านมา และในปี 2562/2563 นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่สามารถลดไฟไหม้อ้อยได้ถึงร้อยละ 11 จากปีก่อน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดต้นทุนตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อยมากถึงต้นละ 120 บาทและหักเงินชาวไร่อ้อยที่มีการเผาอ้อย ต่อมาในปี 2563/2564 มีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้นในอัตราต้นละ 120 บาทกำหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 20 ซึ่งปรากฏว่าในฤดูกาลผลิตนั้นมีอ้อยไฟไหม้อ้อยร้อยละ 26.42 ลดจากปีก่อนถึงร้อยละ 23.23 และมีพื้นที่ตัดอ้อยสดถึง 7.99 ล้านไร่ พื้นที่การเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้เพียง 2.87 ล้านไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 10.86 ล้านไร่ โดยใช้เงินช่วยเหลือไป 5,934 ล้านบาท 3) แนวทางการจัดการกับปัญหาการถูกเอาเปรียบจากโรงงานน้ำตาล รัฐบาลคาดการณ์ว่า จะมีปริมาณอ้อยมากขึ้นในฤดูกาลผลิต 2565/2566 จะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านตัน เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นและราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการวางแผนรองรับในเรื่องดังกล่าว โดยโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่ง สามารถรองรับปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ถึง 1.21 ล้านตันต่อวัน ตลอดฤดูเปิดหีบอ้อยสามารถรองรับปริมาณอ้อยได้ถึง 180 ล้านตัน ปริมาณอ้อยที่คาดการณ์ในฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 ที่มากกว่า 100 ล้านตัน โรงงานน้ำตาลทุกโรงงานสามารถรองรับปริมาณน้ำตาลดังกล่าวได้ และโรงงานน้ำตาลทรายได้มีการจัดเตรียมแผนการส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานตามคู่สัญญา

ที่ได้มีการจัดทำก่อนเริ่มฤดูกาลผลิต ดังนั้น ประเด็นที่ชาวไร่อ้อยจะไม่สามารถตัดอ้อยส่งโรงงานได้ทันก่อนสิ้นฤดูกาลผลิตจะไม่เกิดขึ้นดังเช่นที่ผ่านมา

1.2 กระทู้ถามทั่วไป

ประธานฯ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แจ้งให้สมาชิกฯ ทราบว่าขอเลื่อนกระทู้ถามทั่วไป ลำดับที่ 1.2.4 ขึ้นมาก่อน เนื่องจากกระทู้ถาม 1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการดำเนินการชดเชยราคาน้ำมันให้กับประชาชน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งรัฐมนตรีติดภารกิจในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวน มาทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน โดย นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวน ซึ่งที่ดินทำกินของชาวบ้าน ใช้ทำกินมาก่อนประกาศพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และปัจจุบันมีการยกเลิกป่าบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง คงเหลือเพียงบางพื้นที่เท่านั้น ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิจากภาครัฐ จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่าการกระทรวงมหาดไทย จะแก้ปัญหาเรื่องการขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร พื้นที่ทำกินที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไร และจะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า กรณีที่ถือว่าเป็นการบุกรุก หรือทำลายสภาพป่าสงวนแห่งชาติ มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 การเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออาศัยอยู่นั้น ประชาชนอาจได้รับการอนุญาตให้เข้าไปทำกินได้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามออกเอกสารสิทธิ ส่วนป่าไม้ถาวรนั้นไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยตรงว่าให้เป็นป่าอีกประเภทหนึ่งแตกต่างไปจากป่าที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ป่าไม้ถาวรนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ที่ได้มีมติเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ที่เสนอขออนุมัติให้มีการจำแนกประเภทที่ดิน อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี 2562- 2565 ไปแล้ว จำนวน 287,714 แปลง จำนวน 684,209 ไร่ เร่งเดินรังวัดที่ดินจัดที่ดินให้ประชาชน ส่วนการออกเอกสารสิทธิพื้นที่จังหวัดสกลนคร กรมที่ดินเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ผ่านสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการดำเนินการชดเชยราคาน้ำมันให้กับประชาชน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้เคยตั้งกระทู้ถามสด ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรื่องราคาน้ำมันดีเซลแพง โดยกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งอยากให้ยังไม่เกินลิตรละ 25 บาท ไม่ใช่กำหนดราคาเพดานลิตรละ 30 บาท ควรใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมราคาดีเซลไม่ให้เกิน 25 บาทต่อลิตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าขนส่ง และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผลกำไร 3 ไตรมาสสูงถึงกว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่งปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ ควรดูแลประชาชนไม่ใช่มุ่งแสวงกำไรอย่างเดียว จะมีนโยบายในการนำกำไรเพื่อมาชดเชยราคาน้ำมันดีเซลให้กับประชาชนหรือไม่ จะรักษาผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงานที่เคยทำงานมาหรือรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน

ได้ชี้แจงว่า ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ แม้มีกำไร 3 ไตรมาส 80,000 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 1.5 ล้านล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ปตท.เหลือกำไร 50,000 ล้านบาท การมีกำไร 80,000 ล้านบาท ไม่ใช่เรื่องน้ำมันอย่างเดียว แต่รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่แข่งกับเอกชนด้วย ที่ผ่านมา ปตท.ช่วยเหลือสังคมมากมาย เรื่องการดูแลประชาชน ปตท.ไม่เป็นรองใคร ส่วนการนำกำไรไป ปตท. มาตรึงราคาน้ำมันเป็นไปไม่ได้ เพราะรัฐถือหุ้นแค่ร้อยละ 62 มีผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ อีก ถ้าจะนำมาใช้ชดเชยกฎหมาย และปตท.ก็คืนสังคมด้วยการจ่ายผ่านระบบภาษีและเงินปันผลกำไร ซึ่งรัฐก็ได้ใช้ส่วนนี้ไปเป็นงบประมาณแผ่นดิน ความละเอียดทราบแล้วนั้น ดังนั้นคณะอนุกรรมการ (กมธ.) กิจการศาล องค์การอิสระ องค์การอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน คณะที่ 2 จึงได้เชิญผู้แทนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กชค.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมาหารือถึงการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการขนส่งจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น โดยได้ข้อสรุปว่าการจะนำกำไรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาช่วยเหลือประชาชน สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย 2 ช่องทาง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเกี่ยวกับข้อเสนอในการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบดังกล่าวแก่รัฐบาล 2 ข้อเสนอ ได้แก่

1. ให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพิ่มงบประมาณในส่วนของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพง และ
2. ให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำส่งผลกำไรจากการประกอบธุรกิจให้รัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำเงินรายได้ดังกล่าวมาช่วยพยุงราคาเชื้อเพลิง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้รับทราบข้อมูลในกรณีดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกภาคส่วน จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายในการดำเนินการนำเงินกำไรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาชดเชยราคาน้ำมันให้กับประชาชนโดยถูกกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี สาเหตุที่ไม่มีนโยบายดังกล่าวเพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานมีมาตรการในการที่ไม่ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ค้ากำไรกับประชาชนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบชี้แจงว่า หากนำกำไรทั้งหมดของ ปตท. ไปชดเชยน้ำมันชดเชยตามกฎหมายเนื่องจากเราถือหุ้นเพียงร้อยละ 62 อีกร้อยละ 38 เป็นประชาชนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ตามที่สมาชิกได้ให้ข้อเสนอในการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบดังกล่าวจากรัฐบาลมาสองประการนั้น ทางรัฐบาลไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนข้อเสนอในการให้นำเงินปันผลส่งรัฐที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยพยุงราคาเชื้อเพลิงเบื้องต้น คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่กระทำได้ เพราะเงินปันผลเป็นเงินในส่วนที่รัฐบาลจะได้รับตามสัดส่วนของตน คือ ร้อยละ 62 ตามที่ได้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากเรียกเงินปันผลในปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานไม่ได้มีอำนาจในการกำกับหรือสั่งการว่าปริมาณกำไรจะต้องมีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพลังงานได้คำนึงถึงแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชาชนได้รับความลำบากส่วนการทำ CSR นั้นทางรัฐบาลมีแนวทางการดำเนินการอยู่แล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของเงินปันผลก็สามารถหารือร่วมกันได้แต่ต้องผ่านการประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้นประจำปี จึงขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รัฐบาลขอยืนยันว่าได้คำนึงเสถียรภาพทางการเงินและการคลังเป็นสำคัญ ตลอดจนรัฐบาลจะกำหนดมาตรการให้การช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมต่อไป

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ก่อสร้างการส่งน้ำทางท่อน้ำส่งขนาดใหญ่ให้กับเกษตรกร 6 ตำบล โดย นางบุญรื่น ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบกระทู้ถาม แต่เนื่องจากติดภารกิจ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของสภาวัฒนธรรมในจังหวัด อำเภอลำทะเมนชัย และตำบล โดย นางผ่องศรี แซ่จิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาการกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการบริหารงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่ง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้

1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขอเอกสารสิทธิหรือออกประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้

1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การนำเงินกองทุนน้ำมันเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ด้วยแสงอาทิตย์ในชนบท โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาแม่น้ำ คลอง แหล่งต้นน้ำ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันน้ำหลาก น้ำท่วมในฤดูฝน และหาวิธีกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โดยศาสตราจารย์โกวิท พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี

- เลื่อนการตอบกระทู้เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ดำเนินการสำรวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัย โดย นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- เลื่อนการตอบกระทู้เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา โดย นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (1 กุมภาพันธ์ 2565) รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ของสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รับทราบรายงานผลการพิจารณา ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษาและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) ของสภาผู้แทนราษฎร

รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรค 4 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบส่งญัตติด่วนตามที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษาและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการนั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.3 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขต” ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้ส่งรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขต และสมาชิกสภาเขต" ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการ รูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ไปเพื่อดำเนินการ นั้น กระทรวงมหาดไทยได้เสนอผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขต" ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.4 รับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ ยุติมาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศของสภาผู้แทนราษฎร

รายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรค 4 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมิมติเห็นชอบให้ส่งมาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รับทราบผลตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.5 รับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงผลการเจรจาปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษัถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลและตรวจสอบกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมต่อกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษัถิ่นของสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้ส่งญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ผลการเจรจาปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษัถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลและตรวจสอบกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในการสลายการชุมนุมต่อกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษัถิ่นเพื่อดำเนินการนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงผลการเจรจาปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษัถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลและตรวจสอบกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุม ต่อกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษัถิ่นของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.6 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนราษฎร

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนราษฎร ไปเพื่อดำเนินการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนราษฎร ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

2.7 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1) รายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557 ประจำปี พ.ศ. 2558 และประจำปี พ.ศ. 2563

2) รายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557 และประจำปี พ.ศ. 2563

3) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5) รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามมาตรา 48/1 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งชาติแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

6) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานในที่ประชุม ได้ขออนุญาตที่ประชุมเลื่อนระเบียบวาระการประชุมที่ 7.7 การตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างขึ้นมาพิจารณา ก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

7.7.1 ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการศึกษา เนื่องจาก นายภาสกรเงินเจริญกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวจิราพร นาคดีล เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

ที่ประชุมเห็นชอบ

2.8 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เนื่องจากมีเรื่องตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 3 เรื่อง คือ เรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.11 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.21 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และเรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.35 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน คือ เป็นการรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละรอบปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเห็นควรให้รวมระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณา รับทราบพร้อมกัน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 55 (2) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันที่ 24 มกราคม 2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565 และวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่องรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2563 ตามลำดับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554

ที่ประชุมรับทราบ

2.9 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2563 มาเพื่อดำเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2563 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.10 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)

เนื่องจากมีเรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.32 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันที่เป็นการรายงานความคืบหน้าทุกสามเดือน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเห็นควรให้รวมระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณารับทราบพร้อมกัน ตามข้อบังคับข้อที่ 55 (2) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) มาเพื่อดำเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จึงขอเสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

2.12 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2562

เนื่องจากมีเรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.13 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเห็นควรให้รวมระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณารับทราบพร้อมกัน ตามข้อบังคับข้อที่ 55 (2) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2563 รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2563 รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอและเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

รับทราบรายงาน

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้สั่งปิดการประชุมเวลา 19.04 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 19.04 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร